

Số: 74/BC-UBND

Thắng Lợi, ngày 20 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO**Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023****I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ
HỘI****1. Lĩnh vực phát triển kinh tế***1.1. Về phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ*

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn về cơ bản vẫn được duy trì và ổn định. Do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 nên các hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các hộ đã chủ động duy trì và tìm thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Số hộ kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn có 420 hộ, hàng năm đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách địa phương. Thu thuế ngoài quốc doanh 6 tháng đầu năm đạt 56%.

*1.2. Về lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi**+ Về trồng trọt:*

Thực hiện Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thành phố về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. UBND phường xây dựng, triển khai thực hiện 01 tổ hợp tác sản xuất lúa chất lượng cao tại tổ dân phố Bến Vượng với diện tích 10ha giống lúa lai Hana 6 (nhân dân được hỗ trợ giống, phân bón). UBND phường phối hợp với cơ quan chuyên môn thành phố mở 2 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi với 95 lượt người tham gia.

Do nhân dân chủ động nguồn nước, giống và đảm bảo tốt các điều kiện nên việc sản xuất gieo trồng vụ Xuân đạt kế hoạch thành phố giao. Diện tích gieo trồng vụ xuân 105 ha. Trong đó: diện tích Cây lúa 68 ha, năng suất đạt 54 tạ/ha, cây ngô xuân là 12 ha, 25 ha cây trồng khác. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 427,2 tấn giảm 25tấn so với cùng kỳ năm 2022 (diện tích đất nông nghiệp giảm do thu hồi dự án khu đô thị ven sông, do thời tiết khô hạn lên năng suất vụ xuân năm nay thấp hơn so với vụ xuân 2022).

+ *Về chăn nuôi*: UBND phường tích cực tuyên truyền trong nhân dân chủ động công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi được quan tâm, nhằm hạn chế các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn (Tiêm phòng cho đàn chó nuôi 1020/900 con, bằng 113,3% kế hoạch giao. Triển khai tiêm phòng vắc xin trâu, bò 250 liều, tiêm phòng lợn dịch tả 1100, tụ huyết trùng, lở mồm long móng 1130 liều, tiêm phòng gia cầm 15.000 liều vắc xin cúm. Triển khai cấp phát 24 lít thuốc sát trùng phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi). Tình hình dịch bệnh tương đối ổn định. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn hiện nay 20.000 con (trong đó có 1 trang trại chăn nuôi gia cầm tại TDP Du tán).

- *Công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai*: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường phòng chống lụt bão trong mùa mưa lũ, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, phương án và các điều kiện phòng chống lụt bão, họp BCD các ngành đoàn thể, các Tổ dân phố kịp thời nắm bắt tình hình tuyên truyền trong nhân dân chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

1.3. Thu, chi ngân sách

+ Căn cứ vào chỉ tiêu thành phố giao. UBND phường đã xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện để đảm bảo việc thu, chi ngân sách đạt hiệu quả. Dự ước thu ngân sách 6 tháng đạt 1.385.000.000 đồng, bằng 36% kế hoạch thành phố giao. Giảm 12,17% so với cùng kỳ năm 2022. Triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 10/17 tổ dân phố và vận động ủng hộ các loại quỹ nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

+ Chi ngân sách 6 tháng là 2.629.000.000 đồng, bằng 50% kế hoạch thành phố giao, Công tác quản lý điều hành chi ngân sách được thực hiện theo đúng kế hoạch, chủ yếu chi đảm bảo xã hội, chi quản lý hành chính.

1.4. Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng

Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, đến nay UBND phường đã tiến hành làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho 20/50 trường hợp được phê duyệt, làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 22 trường hợp giảm 3 trường hợp, cấp đổi, cấp lại 34 trường hợp; cấp mới là 03 trường hợp; có 23 trường hợp làm thủ tục xin cấp phép xây dựng.

- Địa bàn phường Thắng Lợi có nhiều dự án triển khai, trong đó có một số dự án trọng điểm của Thành phố để hoàn thành tiêu chí đô thị loại II, (Dự án Mở rộng quảng trường và xây dựng Hội trường Thành ủy) UBND phường xác định

đây là nội dung quan trọng và rất khó khăn trong việc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, tuy nhiên sau thời gian tích cực làm tốt công tác vận động đến nay 25/25 hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, di chuyển ra nơi ở mới góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án. Bên cạnh đó một số dự án kéo dài hết hạn đầu tư nhưng chưa gia hạn thực hiện nên hạ tầng không đồng bộ, một số người dân không đồng thuận, đơn thư kéo dài; chủ đầu tư dự án không phối hợp giải quyết vướng mắc, thời gian điều chỉnh bản đồ quy hoạch dự án dài, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân.

Tiếp tục duy trì tăng cường quản lý các tuyến phố văn minh đã được công nhận, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra sử dụng đất, kiểm tra hành lang ATGT. Tiến hành kiểm tra 20 trường hợp xây dựng, trong đó có 18 trường hợp đúng phép, 02 trường hợp xây dựng sai phép (UBND phường báo cáo UBND thành phố ra quyết định xử phạt VPHC, số tiền 51 triệu đồng đã nộp).

Hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng luôn được UBND phường quan tâm, do đó đến nay 100% đường liên tổ dân phố, đường ngõ được bê tông hóa và được chiếu sáng đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân được thuận tiện

100% người dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và được sử dụng điện lưới quốc gia.

100% các hộ dân được sử dụng hệ thống thông tin liên lạc

2. Lĩnh vực văn hóa, Lao động, thương binh, xã hội

2.1. Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao

+ Chỉ đạo các tổ dân phố trên các trục đường Thăng Lợi, cách mạng Tháng Tám, đường Thống Nhất làm cột cờ và vị trí treo cờ theo mẫu quy định chung, nhân dân đồng tình ủng hộ tự nguyện đóng góp qua đó làm thay đổi diện mạo đô thị nói chung vào các dịp lễ, tết. Tham gia các phong trào thể dục thể thao do thành phố tổ chức (thi dân vũ, thi chạy nhân ngày thể thao Việt Nam). Triển khai kế hoạch Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ IV năm 2023 dự kiến vào tháng 7/2023.

+ *Công tác giáo dục và đào tạo*: Chỉ đạo các trường quan tâm công tác giảng dạy đảm bảo chất lượng và quản lý học sinh trong nhà trường, duy trì phổ cập giáo dục. Kết thúc năm học 2022-2023 các trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ cụ thể:

Trường tiểu học Lý Tự Trọng tỷ lệ số học sinh xuất sắc (toàn diện) 449/920 em = 48,80%, số học sinh khen thưởng từng mặt 277/920 em = 30,10%. Trường mầm non Việt Đức và trường mầm non Thăng Lợi tỷ lệ các cháu trong độ tuổi

mầm non 5 tuổi đến trường đạt 100%. Trường tiểu học và trường Mầm non đều đề nghị tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

2.2. Về thực hiện chế độ, chính sách xã hội, lao động việc làm và giảm nghèo.

+ Thực hiện chế độ chính sách: **Đảm bảo đầy đủ, kịp thời** các chế độ đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên Đán và thăm hỏi đột xuất các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp tết Nguyên Đán phường đã tổ chức đoàn thăm và chuyển các suất quà đến các đối tượng. Trao quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh cho 167 đối tượng chính sách Thương Binh, Bệnh Binh, Thân nhân liệt sỹ, Nạn nhân chất độc Da cam, thờ cúng liệt sỹ nhân dịp tết Nguyên Đán tổng số tiền: 103.400.000đ. Chi tiền Chúc mừng thọ: 158 cụ tổng số tiền: 63.100.000đ, Chi trợ cấp đột xuất 6 hộ: 8.100.000đ; Quà của UBND thành phố 85 xuất trị giá: 42.000.000đ; Quà của phường và các tổ chức đoàn thể, Chùa Thượng, Đơn vị kết nghĩa trao 94 xuất quà, trong đó tiền mặt là 29.000.000đ.

2.3. Lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Lĩnh vực giảm nghèo: Năm 2023 toàn phường có 33 hộ nghèo/1.939 hộ = 1,70%, hộ cận nghèo là 27 hộ/1.939 hộ = 1,39%.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: Đã giải quyết được 03 trường hợp (*trong đó: 01 trường hợp hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng và 02 trường hợp hưởng trợ cấp mai táng phí*). Đề nghị giải quyết hỗ trợ hỏa táng theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổng có 08 trường hợp.

*2.4. Công tác y tế: **Trạm y tế phường đạt chuẩn theo quy định.*** Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân tiếp tục được nâng cao, số lượt người đến khám và chữa bệnh tại trạm 604 lượt người. Trạm y tế đã thực hiện đầy đủ các chương trình y tế quốc gia cho trẻ em, **100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng**. Trong 6 tháng đầu năm có 2 trường hợp sinh con thứ 3 (thuộc tổ dân phố Bến Vượng, Ứng). Thực hiện tháng hành động về chất lượng VSATTP và dịp tết Nguyên Đán Ban chỉ đạo VSATTP phường đã phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra 13 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc diện quản lý. Trạm y tế phường thực hiện tốt công tác công tác tiêm chủng Covid-19.

3. Lĩnh vực nội chính và cải cách hành chính:

3.1. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương

- Tham mưu với Đảng ủy - UBND phường ban hành Nghị quyết, Kế hoạch công tác QPQS-ĐP, Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023;

Tham mưu xây dựng các văn bản Nghị quyết, kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã phường năm 2023; Xây dựng kế hoạch phối hợp với công an phường đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ trong các ngày lễ, Tết, các hoạt động của địa phương. Tổ chức gặp mặt và giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao (06/06 công dân nhập ngũ). Xây dựng và triển khai kế hoạch, chuẩn bị vật chất, giáo án, thao trường huấn luyện dân quân năm 2023. Tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất (44 chiến sỹ), huấn luyện 2 trung đội cơ động (56 chiến sỹ), huấn luyện dân quân tại chỗ 58 chiến sỹ. Rà soát được 42 công dân độ tuổi 17 và tổ chức đăng ký đúng theo quy định. Tham mưu kịp thời cho UBND phường về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn.

3.2. Công tác an ninh trật tự

Công tác ANTT luôn được Đảng ủy, UBND phường quan tâm, UBND phường đã thường xuyên chỉ đạo sát sao đối với lực lượng công an phường và Ban bảo vệ dân phố nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn. Ngay từ đầu năm tổ chức ký cam kết không vận chuyển, mua bán, vận chuyên, tàng trữ, không đốt pháo, không đánh bạc và đảm bảo an ninh trật tự với các hộ gia đình. Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán công an và Ban bảo vệ dân phố đã tổ chức tuần tra ban đêm 163 lượt tuần tra. Trong 6 tháng xảy ra 04 vụ việc trong đó (01 vụ có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, 01 vụ 04 đối tượng về hành vi đánh bạc trái phép, 02 vụ 02 đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ).

Trong 6 tháng công an phường đã giải quyết 297 hồ sơ đăng ký thường trú, (trong đó có 295 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến); 58 hồ sơ đăng ký tạm trú có 55 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến).

Công an phường triển khai kế hoạch cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trong thời gian 7 ngày đạt 78%, triển khai kế hoạch PCCC đã trang bị cho các TDP Hộp chứa phương tiện chữa cháy, bình chữa cháy, tiêu lệnh, nội quy hướng dẫn về PCCC, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về PCCC cho tổ dân phòng các tổ dân phố, thành lập 1 tổ liên gia PCCC tại tổ dân phố 10. Trang bị đặt may trang phục theo quy định cho lực lượng Bảo vệ dân phố (22 bộ trị giá 12.100.000đ).

3.3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các thủ tục hành chính đều được giải quyết nhanh, gọn, đúng quy định, trả hồ sơ đúng hạn cho nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2023 lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch đã tiếp nhận và giải quyết được 2147 hồ sơ

(đã giải quyết: 2145 hồ sơ, đang giải quyết: 02 hồ sơ), giảm 1055 hồ sơ, trong đó: lĩnh vực chứng thực 1857 trường hợp; lĩnh vực hộ tịch 290 trường hợp .

3.4. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo:

Công tác tiếp công dân được giải quyết đúng quy định, trong 6 tháng đầu năm tại địa phương tiếp nhận 12 đơn tăng 04 đơn so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó đã giải quyết xong 10 đơn, 02 đơn đang giải quyết.

UBND phường đã triển khai tốt các quy định của nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kê khai tài sản, thu nhập được triển khai đến cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai theo quy định.

3.5. Lĩnh vực nội chính và thực hiện công tác cải cách hành chính

- Lĩnh vực nội chính:

UBND phường xây dựng kế hoạch và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, duy trì thường xuyên chế độ họp UBND, giao ban tuần, tháng đánh giá tình hình kinh tế- xã hội của địa phương, đảm bảo chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thành phố theo quy định và thẩm quyền, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc của các tổ dân phố.

-Thực hiện công tác cải cách hành chính.

UBND phường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch về tuyên truyền Cải cách hành chính 2023 trên địa bàn phường Thắng Lợi; Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản của thành phố về cải cách hành chính, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhằm tạo sự nhận thức đầy đủ trong nhân dân. Tiếp tục duy trì có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả 100% thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về kiểm soát TTHC theo quy định như niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền, thực hiện rà soát, cập nhật, đánh giá TTHC. Duy trì có hiệu quả trang thông tin điện tử của phường, thanh toán trực tuyến và hệ thống phần mềm quản lý văn bản, văn bản liên thông.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận và giải quyết 2157 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn

2154 hồ sơ, không có hồ sơ chậm, hồ sơ quá hạn. Trong 2157 hồ sơ có 2007 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến qua mạng (tư pháp, đất đai, bảo trợ xã hội)

3.6. Hoạt động của các hội đặc thù: trong 6 tháng đầu năm 2023 các hội đặc thù đã tích cực chủ động trong hoạt động, phát huy vai trò, vị trí của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tuyên truyền hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các tổ dân phố, động viên thăm hỏi kịp thời, kiện toàn tổ chức và cán bộ hội, chung tay phòng, chống dịch covid-19 góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ đạo tổ chức Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Công tác phòng chống dịch Covid-19:

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường chủ động triển khai các giải pháp đề phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, phân rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch tại địa phương, vai trò tổ tự quản của các tổ dân phố được nâng cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức rà soát, lập danh sách tiêm phòng Covid-19 ở tổ dân phố, (đến nay trên toàn phường tiêm cho người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 được 6081 người đạt 99,8%, tiêm mũi 2 được 6081 người đạt 99,8%, tiêm mũi 3 được 5654 người đạt 92,9%, tiêm mũi 4 được 5450 người đạt 89,5%; tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1 được 1090 cháu, mũi 2 được 997 cháu. Tỷ lệ bao phủ vắc xin toàn dân đạt 85%).

5. Đánh giá chung:

*** Thuận lợi:**

Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố sự điều hành có hiệu quả của UBND phường, sự nỗ lực của các ban, ngành đoàn thể của địa phương. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng địa phương được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19.

*** Khó khăn:**

- Vẫn xảy ra tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị, một số bộ phận nhân dân có đất bị thu hồi trong các dự án mặc dù đã được tuyên truyền, nhưng không đồng thuận dẫn đến công tác bồi thường GPMB gặp nhiều khó khăn, phát sinh nhiều đơn đề nghị giải quyết.

- Thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ thấp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.

1. Phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:

Quan tâm đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để các loại hình dịch vụ phát triển.

2. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi:

Tập trung chỉ đạo trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo mô hình dịch vụ, tăng diện tích sử dụng các giống lúa cao sản, lúa thuần chất lượng, khuyến khích nông dân đầu tư thâm canh đúng quy trình kỹ thuật để đạt được năng suất lúa cao. Tích cực thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phấn đấu sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 1000 tấn. Có biện pháp phòng ngừa sâu bệnh trên cây trồng và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, Chỉ đạo, rà soát, kiểm tra và tuyên truyền trong nhân dân chủ động phòng chống dịch Viêm da nổi cục trên đàn Trâu, Bò. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

3. Thường xuyên kiểm tra, quản lý quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, nâng cao đời sống nhân dân làm cơ sở cho thu ngân sách ở địa phương:

Tăng cường công tác quản lý các khu vực quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn: như khu dân cư, khu đô thị, các công trình phục vụ dân sinh, quản lý và sử dụng đất theo quy hoạch tổng thể, tăng cường công tác kiểm tra, chống tiêu cực hoặc gây những phiền nhiễu đối với nhân dân, phát hiện xử lý kịp thời những vi phạm trong công tác quản lý đối với các trường hợp sử dụng và xây dựng trái phép theo quy định của pháp luật. Tiếp tục quản lý chặt chẽ quỹ đất công ích trên địa bàn phường, tiếp tục thực hiện việc cấp đổi GCNQSD đất cho nhân dân, kiểm tra, rà soát kịp thời các trường hợp đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc thực hiện các dự án, BTGPMB và các ý kiến, đề nghị của nhân dân.

Huy động mọi nguồn lực xây dựng các trục đường giao thông trong khu dân cư để tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo các tổ dân phố đã đăng ký làm mới, sửa chữa đường bê tông, tổ chức thực hiện thi công theo đúng kế hoạch. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo hành lang an toàn giao

thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về luật đất đai, luật xây dựng, ô nhiễm môi trường khu vực đô thị và cụm dân cư, duy trì tuyến phố văn minh. Tiếp tục đề nghị với UBND thành phố quan tâm các bước quy trình để xây dựng mở rộng trường Tiểu học Lý Tự Trọng trong thời gian tới.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, chính sách của Nhà nước tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, chỉ đạo khai thác các nguồn thu trên địa bàn và huy động mọi nguồn lực trong nhân dân và các tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế tư nhân, hoàn thành kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại quỹ đóng góp trên địa bàn. Phần đầu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

4. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và đẩy lùi tệ nạn xã hội:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng và an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Thường xuyên quán triệt tuyên truyền và thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để nâng cao nhận thức về chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, xây dựng củng cố công tác quốc phòng toàn dân, lực lượng dự bị động viên và dân quân. Tham mưu kịp thời cho UBND về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn và hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho diễn tập phòng thủ trên địa bàn.

Phát huy sức mạnh toàn dân, của hệ thống chính trị, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Lực lượng công an và quân sự làm nòng cốt, thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố tấn công truy quét tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống và triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn luôn trong sạch, vững mạnh và an toàn. Tăng cường trấn áp phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan về an ninh trật tự; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tập huấn PCCC, kiểm tra thường xuyên, định kỳ các dụng cụ, vật tư PCCC đã trang bị cho các tổ dân phố, sử dụng có hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Phần đầu hoàn

thành chỉ tiêu kế hoạch mô hình điểm “ Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”

5. Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển văn hóa xã hội:

- Về giáo dục và đào tạo:

Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài bằng các nguồn vốn của Nhà nước của nhân dân đóng góp; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2023 – 2024 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

- Về chính sách xã hội:

Triển khai và tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách xã hội ở địa phương, vận động các tổ chức xã hội và nhân dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công, gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2023. Quan tâm đến công tác giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt chỉ tiêu thành phố giao.

- Phát triển văn hóa thể dục thể thao và công tác phòng chống dịch covid-19

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tiếp tục thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, phấn đấu trên 97% gia đình đạt gia đình văn hóa và 100% Tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Chuẩn bị các điều kiện cho Hội diễn nghệ thuật quần chúng phường Thắng Lợi.

- Về công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em:

Tiếp tục tham mưu cho UBND phường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, công tác vệ sinh phòng dịch và các biện pháp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Duy trì đạt chuẩn Quốc gia về y tế, hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

6. Công tác phòng chống tham nhũng.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán

bộ, công chức. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu, gương mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện việc kê khai tài sản theo quy định.

Tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; Tăng cường kiểm tra đối với lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên, xây dựng, mua sắm tài sản và quản lý tài sản công, thu, chi ngân sách.

7. Công tác cải cách hành chính và thi đua khen thưởng:

Tăng cường kỷ cương hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, kiểm tra kỷ luật công vụ. Duy trì và nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo đúng thời gian, đúng pháp luật. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng bức xúc trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc mới phát sinh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, biểu dương khen thưởng kịp thời các nhân tố mới, gương điển hình trong lao động sản xuất, ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của phường trong năm 2023,

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND phường;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Chu Thị Xuân